
สรุปรายงานการประชุมภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
คร้ังที ่1/2542 วันที ่19 พฤษภาคม 2542  เวลา 13.30-17.00 น. 
ห้องประชุม 6 ชั้น 3 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
วารที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆของสถาบนัพฒันาและ
รบัรองคณุภาพโรงพยาบาล 
 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ที่ประชมุไม่มีผูใ้ดเสนอขอแกไ้ขรายงานการประชมุครัง้ที่ 3/2541 และมีมติรบัรองรายงานการ
ประชมุ 
 
วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การจัดตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลภายใต้ สวรส. 
 ที่ประชมุรบัทราบตามที่ฝ่ายเลขานกุารเสนอ 
3.2 การจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่โรงพยาบาลที่สนใจ 
 ที่ประชมุรบัทราบและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมดงันี ้
 1. ขอใหจ้ดัท าแผนว่าจะรว่มมือกบัหน่วยงานต่างๆอย่างไร เพื่อใหข้ยายการฝึกอบรมออกไป
อย่างกวา้งขวาง โดยอาศยัหลกัสตูรและรูปแบบการสอนมาตรฐาน  โดยท าแผนปรมิาณและเวลาให้
ชดัเจนใหฝ่้ายอ่ืนรบัทราบ 
 2. ใหเ้รง่ด าเนินการเรื่องการจดัอบรมวิทยากร (TOT) 
 3. ถา้จ าเป็นตอ้งตัง้คณะกรรมการเพื่อวางรูปแบบการฝึกอบรมก็ใหด้  าเนินการได ้
3.3 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 ที่ประชมุรบัทราบตามที่ฝ่ายเลขานกุารเสนอ  และอภิปรายในประเด็นต่อไปนี ้
 1. มีการใหข้่าวว่าโรงพยาบาลผ่านการประเมินแลว้   ทางฝ่ายเลขานกุารไดช้ีแ้จงว่าหนา้ที่ของ
ผูป้ระเมินคือการคน้หาขอ้เท็จจรงิและใหข้อ้เสนอแนะแก่โรงพยาบาล  สว่นหนา้ที่การตดัสินว่าจะ



รบัรองหรือไม่เป็นของคณะกรรมการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล  มีการอธิบายใหโ้รงพยาบาลเขา้ใจ
ประเด็นนีแ้ลว้   
 2. เรื่องมาตรฐานวิชาชีพ  ขณะนีร้าชวิทยาลยัต่างๆไดจ้ัดท าแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วย
ขึน้มาจ านวนมากพอสมควร  แนวทางการดแูลรกัษานีจ้ะเป็นเคร่ืองมือช่วยใหท้ีมสหสาขาใน
โรงพยาบาลท าการพฒันาคณุภาพทางคลินิกไดง้่ายขึน้  ในการประเมินคณุภาพของ HA จะดวู่า
โรงพยาบาลมีกระบวนการน าแนวทางเหลา่นีไ้ปปรบัใชอ้ย่างไร ไม่ไดไ้ปตรวจสอบที่คณุภาพการท างาน
ของแพทยแ์ต่ละคน   ฝ่ายเลขานกุารรบัที่จะไปติดตามประเมินการน าแนวทางเหลา่นีไ้ปใชแ้ละ
น าเสนอในต่อที่ประชมุภาคี 
 3. การทบทวนความสมบรูณ/์คณุภาพของการบนัทกึเวชระเบียน รายงานทางพยาธิวิทยา 
(คลินิกและกายวิภาค) ท าใหท้ราบคณุภาพการดแูลผูป่้วยในภาพรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งไปประเมินแพทย์
แต่ละคน 
 
วาระที ่4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1 ขอความเหน็ชอบโครงสร้างองคก์ร ภารกิจ และคณะกรรมการของสถาบันพัฒนาและ

รับรองคุณภาพ รพ. 
 ฝ่ายเลขานกุารน าเสนอพนัธกิจ ความเชื่อหลกั ยทุธศาสตรใ์นการท างาน โครงสรา้งองคก์ร 
และภารกิจของคณะกรรมการ/ฝ่ายต่างๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 ที่ประชมุมีขอ้เสนอเพื่อปรบัปรุงดงันี ้
 1. สรา้งความเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ, คณะกรรมการรบัรอง
คณุภาพโรงพยาบาล กบัคณะกรรมการบรหิารสถาบนัฯ โดยการใหป้ระธานของคณะกรรมการทัง้ 2 
ชดุนีอ้ยู่ในคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ ดว้ย  ในการด าเนินงานคณะกรรมการแต่ละชดุจะมี 
autonomy ในการตดัสินใจอย่างเต็มที่  การถ่วงดลุคือการรบัทราบและซกัถามในที่ประชมุ
กรรมการบรหิาร  แต่ไม่ถึงขัน้ที่ตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารอนมุติัอีกครัง้หนึ่ง 
 2. คณะกรรมการท่ีแต่งตัง้ขึน้นีถื้อว่าเป็นกรรมการก่อตัง้  หากคณะกรรมการชดุใดเห็นว่า
สมควรเพิ่มเติมใหเ้สนอมาที่ประธานได ้  โดยพิจารณาใหม้ีจ  านวนที่เหมาะสมเพื่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  ถือว่าองคก์รต่างๆมีตวัแทนอยู่ในภาคีอยู่แลว้ อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ไปอยู่ใน
คณะกรรมการทกุชุด  
 3. ใหม้ีเจา้หนา้ที่ของสถาบนัเขา้ไปเป็นทีมเลขานกุารใหก้บักรรมการแต่ละชุด 



 4. ปรบัแผนภมูิโครงสรา้งองคก์รโดยเริ่มตน้ที่ชื่อสถาบนัฯ  มีภาคีฯและองคก์รผูใ้หท้นุอยู่
ดา้นขา้ง  ใตส้ถาบนัคือคณะกรรมการบรหิาร 
 5. ขอใหค้ณะกรรมการรบัรองคณุภาพพิจารณาเรื่องเกณฑใ์นการรบัรองดว้ย 
 6. ควรระบชุื่อบคุคลหรือต าแหน่งของผูแ้ทนขององคก์รต่างๆ ลงไปในคณะกรรมการพฒันา
มาตรฐาน 
 7. ตามหนา้ที่ที่ก  าหนดไว ้คณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่พิจารณาอทุธรณจ์ากผูม้ารอ้งเรียน  
ขอใหม้ีการทบทวนกระบวนการอทุธรณจ์ากโรงพยาบาลที่มีการด าเนินการในต่างประเทศ  แต่พงึระวงั
อย่าใหเ้ป็นระบบที่ rigid เกินไป 
 มติทีป่ระชุม 
 ใหฝ่้ายเลขานุการด าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอขา้งตน้โดยปรกึษากบั นพ.ไพโรจน ์นิงสา
นนท ์และเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการภาคีทางจดหมาย 
 
4.2 แหล่งรายได้ของสถาบัน 
 ฝ่ายเลขานกุารน าเสนอแหล่งรายไดปั้จจุบนัของสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาล และที่ประชมุใหค้วามเห็นและขอ้มลูเพิ่มเติมดงันี ้
 1. ความยั่งยืนขององคก์รอยู่ที่ความสามารถในการดงึดดูคนที่มีความสามารถใหม้าท างานได้
อย่างมีศกัดิ์ศรี  ท าใหม้ีค่าใชจ้่ายสงู  โรงพยาบาลควรจะมีสว่นรว่มรบัผิดชอบในเรื่องค่าใชจ้่าย แต่หาก
ผลกัภาระทัง้หมดใหโ้รงพยาบาลจะท าใหโ้รงพยาบาลตอ้งจ่ายมากเกินไป  น่าจะมีแหลง่ทนุอ่ืนรว่ม
หรือไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาล 
 2. สถานภาพขององคก์รเป็นตวัก าหนดแหลง่รายไดห้ลกั  เช่น การจดัตัง้เป็นมลูนิธิโดยขอเงิน
ประเดิมจากรฐับาล, การจดัตัง้เป็นองคก์รมหาชนซึ่งตอ้งท างานตามแนวนโยบายของรฐัและมีความ
คลอ่งตวันอ้ยกว่า 
 3. ขณะนีม้ีการท างานรว่มกนัระหว่างธนาคารโลกกบัส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง (ส านกั
งบประมาณ, ส านกันายกรฐัมนตรี, สภาพฒัน,์ สตง.) ในเรื่อง public sector reform ซึ่งมีเรื่องของ HA 
รว่มอยู่ดว้ย  หากเป็นที่ยอมรบัของรฐับาลก็จะท าใหม้ีแรงสนบัสนนุที่หนกัแน่นมากขึน้  ควรจะมีการ
ปรกึษากบัส่วนราชการที่เก่ียวขอ้งว่าจะสรา้ง platform ให ้HA ท างานต่อเนื่องไดอ้ย่างไร รวมทัง้
งบประมาณที่รฐัจะสนบัสนนุ 
 4. ในการรบัเงินจากโรงพยาบาล จะตอ้งพิจารณาถึงประโยชนท์ี่โรงพยาบาลจะไดร้บัในการ
เขา้ไปช่วยพฒันาการดแูลผูป่้วย  รวมทัง้ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการประเมิน   ตวัอย่าง



รูปแบบที่เป็นไปได ้เช่น การเป็นสมาชิกภาคีเพื่อใหม้ีสิทธิในการใชบ้รกิาร  ท าใหเ้กิดความรูส้กึเป็น
เจา้ของมากกว่าการซือ้บรกิาร 
 5. ควรก าหนดแผนและปรมิาณงานใน 5 ปีขา้งหนา้  เพื่อใหเ้ห็นภาพงบประมาณที่ตอ้งการ 
 ประธานขอให ้นพ.ชาตรี บานชื่น รองอธิบดีกรมการแพทย ์รบัไปศกึษาทางเลือกต่างๆเก่ียวกบั
สถานภาพขององคก์ร  
 
4.3 การประชาสัมพันธ ์
 ที่ประชมุเห็นดว้ยกบัเปา้หมายการประชาสมัพนัธท์ี่ทางฝ่ายเลขานกุารน าเสนอ  และให้
ความเห็นเพิ่มเติมดงันี ้
 1. จ าเป็นตอ้งสรุปประเด็นส าคญัต่างๆ (โครงสรา้ง พนัธกิจ นโยบาย บทบาทหนา้ที่) ให้
เรียบรอ้ยก่อนที่จะด าเนินการประชาสมัพนัธ ์ เพื่อใหผู้ท้ี่อยู่ในกระบวนการเกิดความมั่นใจ  สามารถให้
ขอ้มลูแก่ประชาชนไดค้รบถว้นและสรา้งความคาดหวงัที่ถูกตอ้งได ้
 2. ควรแต่งตัง้คณะท างานเฉพาะกิจขึน้มาท าหนา้ที่ต่างๆที่จ  าเป็นในช่วงตน้ เช่น การเงิน/
รายได,้ แผน/งบประมาณ, กฎระเบียบ, ประชาสมัพนัธ ์
 3. การประชาสมัพนัธท์ี่ดีที่สดุคือการรบัรองโรงพยาบาลที่พรอ้ม 
 4. กลุม่เปา้หมายแรก น่าจะเป็นผูส้ื่อข่าวในกระทรวงสาธารณสขุ นกัเขียนสารคดีและ
บทความ 
 
4.4 การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 เลื่อนไปพิจารณาในครัง้ต่อไป 
 
4.5 กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 ฝ่ายเลขานกุารน าเสนอแนวทางการประเมินและรบัรองที่คณะผูท้รงคณุวฒุิพิจารณาเมื่อวนัที่ 
7 เมษายน 2542 และเกณฑก์ารพิจารณารบัรองที่คณะกรรมการรบัรองคณุภาพ 
 ที่ประชมุไดอ้ภิปรายประเด็นต่างๆ สรุปไดด้งันี ้
 1. เงื่อนไขการเปิดเสรีทางการคา้ น่าจะกระตุน้ใหป้ระเทศไทยพฒันาใหบ้รกิารทางการแพทย์
เป็นบริการท่ีน ารายไดเ้ขา้ประเทศ  เพราะมีจดุแข็งทัง้ดา้นเทคโนโลยีและการเอาใจใสด่แูล   
 2. ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนของการทดลองและเรียนรูด้ว้ยกนัทัง้ฝ่ายโรงพยาบาลและฝ่ายผูร้บัรอง  
อย่างไรก็ตาม การให ้provisional accreditation ท าใหด้เูหมือนยงัไม่เอาจรงิ  และยากที่จะท าความ



เขา้ใจกบัประชาชน  ควรเนน้การคดักรองใหไ้ดโ้รงพยาบาลที่มีความพรอ้ม ควบคู่ไปกบัการตัง้เงื่อนไข
ใหใ้หม้ีการปรบัปรุง  
 ที่ประชมุเห็นว่าสมควรใหค้ณะกรรมการรบัรองคณุภาพ รบัไปพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางต่างๆ  
 
 นดัประชมุคณะกรรมการบริหารสถาบนั  วนัพธุที่ 23 มิถุนายน 2542 เวลา 13.30 น. 
 นดัประชมุภาคีในเดือนสิงหาคม 2542 
 
เลิกประชมุเวลา 17.00 น. 
นพ.อนวุฒัน ์ศภุชติุกลุ  สรุปรายงานการประชมุ 
 
 


